

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ TRẠM Y TẾ XÃ

Căn cứ Quyết định 944/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn 601/PGDĐT-CMTH, ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường và địa phương, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh xây dựng Kế hoạch phối hợp với trạm Y Tế xã năm học 2024-2025 như sau:

1. Mục tiêu chung

Tăng cường sự phối hợp giữa Trạm y tế xã với Nhà trường trong việc giám sát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; Tích cực và chủ động, phát hiện kịp thời để khống chế, quản lý không để dịch lớn xảy ra lây lan trên diện rộng. Hạn chế tối đa số trường hợp mắc bệnh lây lan trong học sinh.

2. Mục tiêu cụ thể

Trên 80% cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ kiêm nhiệm y tế trường học, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và học sinh được truyền thông và hiểu được rõ về dịch bệnh nguy hiểm như: Covid – 19, sốt xuất huyết, cúm Mùa, cúm A H1N1, H5N1, Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Bạch Hầu, Đậu mùa khỉ, các bệnh tay – chân - miệng, virus zika, quai bị các dịch bệnh khác. vv

Tăng cường năng lực, kỹ năng giám sát và kiểm soát dịch bệnh ở địa phương.

Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và tổ chức cách ly, điều trị kịp thời nhằm hạn chế biến chứng nặng, lây lan cho học sinh.

Đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

3.1. Phạm vi áp dụng

Triển khai với tất cả CB – GV - NV, học sinh và phụ huynh học sinh của toàn đơn vị. Thời gian áp dụng từ ngày tháng 9 năm 2024 cho đến tháng 5 năm 2025.

3.2. Đối tượng áp dụng

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh và Trạm Y tế xã Đăk Ru.

4. Nội dung và giải pháp thực hiện phòng chống dịch bệnh tại đơn vị

4.1. Công tác tuyên truyền.

Tổ chức truyền thông nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết, các bệnh cúm mùa và các biện pháp phòng, chống cho cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ y tế trường học, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

Trường TH Phan Chu Trinh phối hợp với trạm y tế tổ chức truyền thông về dịch sốt xuất huyết, cúm A H1N1, H5N1, Dịch tả lợn Châu Phi, virus zika, tay-chân - miệng, Bạc hầu, Covid - 19...

Trường TH Phan Chu Trinh kết hợp các buổi họp phụ huynh phổ biến cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, có biện pháp cách ly để tránh lây lan trong gia đình và cộng đồng và cộng đồng, đưa trẻ đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại gia đình.

Tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt dưới cờ về dịch bệnh và cách phòng tránh ở từng giai đoạn, theo mùa.

4.2. Thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh cách giữ gìn vệ sinh cá nhân; Tắm gội hàng ngày.

Không dùng chung gối, chung khăn mặt của nhau. Khăn mặt, tay sau mỗi ngày phải giặt và khử trùng khăn mặt.

Sau khi đi vệ sinh rửa tay bằng xà phòng.

Đảm bảo ăn chín, uống sôi; không uống chung cốc và ăn chung thìa, đĩa bát với người bệnh. Không ăn các thực phẩm ở hàng quán không rõ nguồn gốc.

4.3. Tiến hành chiến dịch vệ sinh môi trường tại đơn vị.

Thường xuyên lau sạch các bề mặt và các vật dụng bị nhiễm bẩn bằng xà phòng hoạt bằng dung dịch sát khuẩn ít nhất 1 lần trong ngày, đảm bảo lớp học được thông gió hàng ngày.

Đảm bảo môi trường xung quanh trường học sạch sẽ, thoáng mát.

Bố trí khu vực rửa tay bằng xà phòng, đảm bảo thường xuyên có xà phòng và nước sạch để rửa tay.

Có khu vực xử lý chất thải đúng quy định.

4.4. Theo dõi sức khỏe của trẻ và học sinh, cách ly và điều trị kịp thời.

Đảm bảo tất cả các học sinh khi đi học được theo dõi sát sức khỏe để phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh.

Nếu học sinh có biểu hiện như bị sốt, mệt mỏi, buồn nôn... phải thông báo cho cha mẹ biết, hoặc sơ cứu đưa đến cơ sở y tế gần nhất khám và được điều trị kịp thời.

Khi học sinh có các dấu hiệu mệt mỏi, nóng sốt, da nổi đỏ thì báo cha mẹ khám, không khỏi phải cho nghỉ học để tránh lây lan bệnh cho các học sinh khác trong trường.

5. Phân công trách nhiệm phối hợp

5.1. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh:

Phổ biến, triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp hành động giữa Y tế – Nhà trường về phòng chống dịch bệnh trong trường học năm học 2024-2025 đến tất cả CB-GV-NV, học sinh và phụ huynh học sinh của toàn đơn vị.

Tổ chức tuyên truyền cho giáo viên và học sinh về bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, bạch hầu, Covid - 19...trong thời gian tới và các biện pháp phòng chống trong trường học và tại cộng đồng.

Khẩn trương triển khai chiến dịch truyền thông cho cán bộ quản lý giáo dục, cho cán bộ kiêm nhiệm y tế trường học, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và người chăm sóc trẻ về bệnh dịch và các biện pháp phòng chống, tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường ,vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, theo dõi sát sức khỏe của trẻ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để được cách li và điều trị kịp thời.

Phối hợp với Y tế triển khai các chương trình hành động phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế .

Khi phát hiện các ổ dịch tại lớp học phải thông báo cho cơ sở y tế để kịp thời phối hợp chỉ đạo.

Tham gia đầy đủ các buổi họp chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch của cơ sở y tế để kịp thời phối hợp chỉ đạo.

5.2. Trạm Y tế:

Phổ biến, triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp hành động giữa Y tế – Nhà trường về phòng chống dịch bệnh trong trường học, tiêm Vaccine...

Chỉ đạo các cán bộ trong trạm phối hợp với trường học triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học.

Hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật, phun hóa chất sát khuẩn, tờ rơi, các tài liệu truyền thông về dịch bệnh cho trường học để phục vụ các hoạt động phòng chống bệnh dịch.

Xác định sớm nguyên nhân các dịch bệnh, thông báo kịp thời cho gia đình, nhà trường để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tổ chức điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch tại các đơn vị trường.

Thông báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã thường xuyên trên phương tiện thông tin đại chúng để các cán bộ y tế và nhà trường được biết và phối hợp phòng, chống dịch.

Tổ chức các cuộc họp chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh với các đơn vị liên quan để kịp thời phối hợp chỉ đạo.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Trên cơ sở các biện pháp phòng chống dịch cụ thể nêu trên, Trạm Y tế xã và Nhà trường triển khai các hoạt động cụ thể phù hợp với chức năng của ngành mình và căn cứ vào mục đích, yêu cầu đặt ra trong kế hoạch để hướng dẫn các CB – GV - NV, học sinh trong đơn vị.

6.2. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương tổ chức truyền thông về bệnh dịch và các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền các hoạt động phối hợp giữa Trạm Y tế và Nhà trường trong việc triển khai và phòng chống dịch trong trường học và tại cộng đồng.

TRẠM Y TẾ XÃ

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Xuân Vinh